

สารพันปัญหา?

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

ไฟสะพานลอยชำรุด ถึง ชัย เสดเดอร์ สารพันปัญหา

ไฟส่องสว่างบนสะพานลอย ช่วงถนนพหลโยธิน 79 ตรงข้ามกับหมู่บ้านสีเสียด.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ชำรุดไม่สว่างมา 3-4 เดือนแล้ว มีเด็กและคนทำงาน แต่ไฟบนสะพานไม่มี แจ้งฝ่ายท้องถิ่นไปก็เงียบหาย ไม่มาซ่อมบำรุง

เห็นทางเทศบาลบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของกรมทางหลวง ทางเทศบาลอ้างว่าไม่มีอำนาจรับแจ้ง ไม่เข้าใจว่าเรื่องไฟส่องสว่างทำไมกรมทางหลวงไม่โอนให้เทศบาลไปดูแล หวังไว้ทำไมไม่เข้าใจ ปลดปล่อยให้ไฟติดๆดับๆไม่ดูแลอย่างนี้.

พ่อบ้านห้าง เจ้าเก่าปทุมฯ

ตอบ คุณพ่อบ้านห้าง

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไฟส่องสว่างทั้งริมทางหลวง ทางหลวงชนบท หรือกรณีนี้ สะพานลอยไม่โอนให้ท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล เพราะเมื่อเกิดปัญหาการซ่อมบำรุงรักษา ก็จะได้สะดวกกว่านี้

อย่างน้อยก็ยากกว่าจะไปตามให้หน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทมาช่วยปรับปรุงซ่อมแซม

ไม่เท่านั้น เอาจริงๆจุดบางพื้นที่ที่เกิดปัญหาเสาไฟชำรุด ไฟส่องสว่างดับ เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างแขวงทางต่างๆ หน่วยงานย่อยในพื้นที่นั้นๆยังเกี่ยวกันเข้าไปดูแลอยู่เลย

ถ้าแก้กฎระเบียบตรงนี้ได้ก็น่าจะแก้ไขอย่างที่มีข้อเสนอแนะมาข้างต้น

แต่ถ้ายังไม่แก้ไขไม่ได้ก็ต้องกำชับเรื่องการบำรุงรักษาตามหน้าที่รับผิดชอบให้เข้มงวดกันหน่อย.

ชัย เสดเดอร์

เกษตรฯเร่งยกระดับประมงพื้นบ้านครบวงจร

ไฟส่องสว่างริมทาง-บนสะพานลอยให้ท้องถิ่นดูแลได้มัย ดีทะเลเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หนุนครบวงจร ภาพกิจกรรม

คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย เมื่อกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา มีการประชุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาประมงพื้นบ้านของไทย โดยมีกรรมาธิการรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆในการฟื้นฟู พัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน รวมทั้งมีขึ้นทะเลเบียนจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

เรื่องนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทย ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการ รวมทั้งผลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 2,776 องค์กร สมาชิก 104,891 ราย



และความคืบหน้า โครงการพัฒนาอาชีพส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมงมีองค์กรชุมชนประมงด้านชายฝั่ง 80 ชุมชน ด้านน้ำจืด 84 ชุมชน ด้านแปรรูป 36 ชุมชน เข้าร่วม และได้อนุมัติโครงการและกิจกรรมให้ 200 องค์กร รวม 200 ล้านบาท โดยจะสนับสนุนทุกปีละอย่างน้อย 200 องค์กร องค์กรละ 100,000 บาท

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยกรมประมง ได้บูรณาการทำงานเชิงรุกกับทุกภาคส่วนเร่งพัฒนาชุมชนและหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน จัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นทั้งประมงน้ำจืด น้ำเค็มให้เข้มแข็ง

อย่างยั่งยืน ต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงและการพาณิชย์ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้วิชาการด้านสุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปสัตว์น้ำ เทคนิคแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและบรรจุภัณฑ์ให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 25 แห่ง 18 จังหวัด

การออกหนังสือรับรองมาตรฐานการทำประมงพื้นบ้านแปรรูปสินค้าพัฒนาแบรนด์ โดยรับรองมาตรฐาน 128 ราย และการรับรองสินค้าประมงที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ Fisheries Shop ของกรมประมง

นายเฉลิมชัย สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมประมงกล่าวว่า การพัฒนาหมู่บ้านประมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการ ฟิชเชอร์แมนวิลเลจ รีสอร์ท (Fisherman's Village Resort) มีความคืบหน้า โดยกรมประมงได้ส่งเสริมชุมชนประมงชายฝั่งที่มีศักยภาพ 22 จังหวัด พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 58 แห่ง ขยายความร่วมมือนำแนวทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาประยุกต์ใช้ส่งเสริมการตลาดแบบออนไลน์

เพื่อสร้างรายได้ให้กับหมู่บ้านประมงทางด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง!

ชัย เสดเดอร์

รางวัล theAsianparent Awards 2022

ภาพกิจกรรม theAsianparent ประเทศไทย คอมมูนิตี้ออนไลน์เรื่องแม่และเด็ก จัดงานประกาศผลและมอบรางวัล theAsianparent Awards 2022 สุดยอดแบรนด์ผลิตภัณฑ์ บริการ เพื่อแม่และ



เด็ก และคุณแม่ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อโซเชียลแห่งปี 2565 ที่มีชีชี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว วันก่อน โดยมี นางนิรันดร์ อัสวทร กรรมการ บริษัท ทิคเคิลดี มีเดีย จำกัด ผู้บริหาร theAsian parent ประเทศไทย มอบรางวัล

ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 81 รางวัล จากแบรนด์ชั้นนำที่เข้าร่วม 815 แบรนด์ 74 หมวดสินค้าและรางวัลพิเศษผู้ทรงอิทธิพลด้านสื่อโซเชียลสายครอบครัว ที่มอบให้แก่สุดยอดอินฟลูเอนเซอร์ รางวัลกลุ่มต่างๆมาจากคะแนนโหวต และจากการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงดูบุตรจากโรงพยาบาลชั้นนำ!

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th